



ที่ ลป ๐๓๑๙/๖๓๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม
ถนนลำปาง - แจ้ห่ม ลป ๕๒๑๒๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๑๑๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช. และสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายรายงานให้จังหวัดทราบ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ภายใน ๓ วันทำการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ และสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชราภา เชื้อนแปด)
พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม

โทร.โทรสาร ๐ ๕๔๒๗ ๑๒๘๔

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง







Change for Good
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวพัชราภา เบื่อนแปด	พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม		
๒	นางสาววิรัชญา สดชื่น	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๓	นายศิรินทร์ยา สุขสันต์สิริกุล	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		
๔	นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ		

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การพระราชทานเหรียญรางวัลการประกวดลายผ้าพระราชทาน	๑. ขอให้จับหวัดแจ้งกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อรับเสด็จและรับพระราชทานเหรียญรางวัลและรางวัลอื่น ๆ ปฏิบัติตามแนวทางและหนังสือที่กรมฯ กำหนด และเข้าร่วมชั่งช้อมพิธีการรับพระราชทานรางวัลตามที่ วัน เวลา ที่กรมฯ กำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน ๒. เน้นย้ำผู้ประกอบการที่มาก่อออกบุญจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ เป็นต้น	
๒.	๑๐ ประเด็นเน้นย้ำ change for Good ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑)	๑.การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ๒. การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ๓. โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ๔. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ๕. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ๖. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๗. Click ชุมชน ๘. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ๙. กองทุนชุมชน ๑๐. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี	
๓.	การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"	๑. มีการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ๒. มีการประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ครบทุกแห่ง ๓. มีแผนขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามกรอบความคิด "ก้าวต่อไป โคก หนอง นาพัฒนาชุมชน" (๕P) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา ความต้องการ โดยต้องเป็นแผนที่มีการบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>เร่งจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัดและระดับอำเภอโคก หนอง นา โมเดล</p> <p>ประเมินศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ครบทุกแห่ง</p> <p>บันทึกผลรอบที่ ๒ (กันยายน ๒๕๖๖) ในระบบ Big Data ภายในเดือน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามกรอบความคิด ๕P ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖</p>	
๔.	การสร้างความมั่นคงทางอาหาร	<p>๑. การขยายผลเพิ่มเติมเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิด เป็น ๓๐ ชนิด (ตามฐานข้อมูลครัวเรือนที่จัดเก็บ จปฐ.ปี ๒๕๖๕) โดยส่งเสริมการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวในระดับครัวเรือน บูรณาการปลูกร่วมกับพืชสมุนไพร และไม้ผล</p> <p>๒. การรณรงค์ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย ๑๐ ชนิด ณ ที่ว่าการอำเภอ (Infographic ๘๗๘ อำเภอ) ครบทุกอำเภอ</p> <p>๓.การรณรงค์ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นโดยส่งเสริมให้ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัวครบทุกวัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งถ่ายทอด วิถีปฏิบัติ</p> <p>สู่ลูกหลานในครัวเรือน</p>	
๕.	โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก"	<p>จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและรายได้จากการจำหน่ายผ้าไทย</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		ตามแนวพระราชดำริเพิ่มขึ้น	
๖.	ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	ให้ความช่วยเหลือครัวเรือน ปี ๒๕๖๖ ครอบคลุมครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๖๗ ครอบคลุม ๑๐๐% ยกเว้น ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดเด็กแรกเกิด ๒,๕๐๐ กรัม / ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์อาชีพและรายได้ แต่มีความพิการ ชราภาพ ไม่สามารถพัฒนาได้ / ครัวเรือนไม่อยู่จริบในพื้นที่ และสมาชิกเสียชีวิตทั้งครัวเรือน	
๗.	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	ส่งเสริมการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้า OTOPT และมียอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPT และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOPT ภายใต้การดูแลของกรมฯ ให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet	
๘.	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระได้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. การรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหมุนเวียนอาชีพ ๓. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา	
๙.	Click ชุมชน	๑. ทบทวนกลไกและแต่งตั้งคณะทำงานในการสนับสนุนการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชน ๒. บันทึกข้อมูลในบริการของ Click ชุมชน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทุกบริการที่เกี่ยวข้อง ๓. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างน้อย ๒ ช่องทาง ๔. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ จากแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชนอย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน ๕. ส่งเสริมให้มีการดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์ แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล Click ชุมชนตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑๐.	การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	<p>๑. ทบทวนและแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ทุกระดับ (อปท. ,อำเภอ และจังหวัด)</p> <p>๒. มีคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)</p> <p>๓. ลงทะเบียนอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในระบบจัดเก็บบันทึก และประมวลผลข้อมูล (smart BMN) ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด</p> <p>๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อให้เข้าใจตรงกัน</p>	
๑๑.	กองทุนชุมชน	<p>๑. การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระได้ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐</p> <p>๒. การรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและเกิดการหมุนเสริมอาชีพ</p> <p>๓. การเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา</p>	
๑๒.	โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๘	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๘</p> <p>๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายเป็นผู้ที่มีพื้นที่ทำกิน พื้นที่อยู่อาศัย ที่ต้องการมีความประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>๒. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ และยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บริการประชาชน เป็นระยะเวลา ๕ ปี</p> <p>๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ สามารถเดินทางไปได้สะดวก สามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ตลอดระยะเวลา ๕ ปี และสามารถเข้าร่วมการอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๕ วัน ได้</p> <p>๔. พื้นที่ดำเนินการพร้อมต่อการขุดปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		<p>๔.๑ ขนาดพื้นที่ที่มีเพียงพอต่อการดำเนินงาน (๑ ไร่ หรือ ๓ ไร่)</p> <p>๔.๒ เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางต่อการปรับชุด เช่น ต้นไม้ พืชสวน ผลผลิตทางการเกษตร สิ่งก่อสร้าง เป็นต้น และ สามารถนำรถชุดเข้าไปยังพื้นที่ได้</p> <p>๔.๓ ไม่เป็นพื้นที่ที่มีบ่อน้ำเดิม หนองน้ำเดิม พื้นที่ลาดชัน พื้นที่ดินดาลมีชั้นหิน หน้าดินดิน พื้นที่ดินอ่อน ดินเลน ดินทราย ดินลูกรัง ที่เสี่ยงต่อการพังทลาย พื้นที่ดินดินมีน้ำเค็ม เป็นต้น</p> <p>๕. หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการฯ ในภายหลัง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดเชยค่าอบรมดังกล่าวแก่กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๖. หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการชุดปรับพื้นที่แล้ว ไม่ยินยอมดำเนินการทำเป็นศูนย์เรียนรู้ ต่อหรือขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ ในภายหลัง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดเชยค่าชุดปรับพื้นที่ตามวงเงินที่ได้ใช้จ่ายงบประมาณไปแก่กรมการพัฒนาชุมชน</p>	

ลงชื่อ



ผู้สรุปการประชุมฯ

(นางสาวพรชนก พงศ์กาสอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

